
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

    ณ  ห้องประชุมสารสนเทศ/ศูนย์คอมพิวเตอร์   ชั้น ๔   วิทยาลัยนครราชสีมา 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑.  อ.ปริวัฒน์   ลีลาเสร็จ  ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
๒.  อ.เรืองศักด์ิ  มูลเกษร   ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ 
๓.  อ.อภิชาติ   อยู่วิวัฒน์   ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๔.  นายนพฤทธิ์   คล้ายแก้ว  ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
๕.  อ.พิสุทธิ์   บุระ   งานออกแบบกราฟฟิกส์และสื่อโสต 
๖.  นายธนวัฒน์  บุญส าโรง  งานสื่อโสตและบริการอุปกรณ์สารสนเทศ 
๗.  นายบัณฑิต กองรักษา  งานออกแบบกราฟฟิกส์ 
๘.  น.ส. เบ็ญจมาศ     ดวงลูกแก้ว  เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 จากการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ศูนย์คอมฯ ได้มุ่งพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ๒ ระบบใหญ่ๆ เป็นหลักส าคัญ โดยเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งบางระบบยังไม่สมบูรณ์มากนัก และยัง
สามารถพัฒนาต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่อง
ระบบการเงินและทะเบียน เพ่ือให้ระบบทางด้านการเงิน และทะเบียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๓.๑ มอบหมายภาระหน้าที่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 มอบให้แต่ละฝ่ายงานเสนอระบบงานที่จะมีการพัฒนาเพ่ิมเติมและปรับปรุงผลการพัฒนาในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยน าแบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมาปรับปรุงและเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบ ซึ่งจะขอทราบผล ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ อ.ปริวัฒน์ ให้ประสานงานกับฝ่ายงาน
ทะเบียน การเงิน เพื่อรับฟังและพูดคุยในความต้องการการใช้งานของระบบ ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือน าความ
ต้องการของผู้ใช้งานมาวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบต่อไป และมอบมาย อ.เรืองศักดิ์ ตรวจสอบระบบที่
ให้บริการนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานด้านการเรียนการสอน 
 ประธานในที่ประชุมมอบ อ.อภิชาติ และ นพฤทธิ์ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์๑ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๓ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนักศึกษาที่ส านักวิทยบริการ 



ว่าสามารถใช้งานได้จ านวนเท่าไร และท าสรุปรายงานจ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาให้
ทราบ เพื่อจะได้ประชุมหารือแนวทางในการจัดท าโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป 
 มติที่ประชุม อ.อภิชาติ และ นพฤทธิ์ รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

 ๔.๑ การพัฒนาเว็บไซต์ 
 อ.พิสุทธิ์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ โดยเสนอให้มีการพัฒนา
เว็บไซต์ให้มีความสวยงามทันสมัยมากขึ้น และง่ายต่อการเข้าชมของผู้ ใช้งาน โดยเน้นการพัฒนาหน้าเว็บหน้าแรกให้
มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 มติที่ประชุม รับทราบและเห็นด้วยตามที่เสนอมา โดยมอบให้ อ.พิสุทธิ์ ออกแบบน าเสนอรูปแบบของหน้าเว็บ
หน้าแรก โดยให้น ามาเสนอในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
        ปิดการประชุม ๑๕.๕๐ น. 
 
         

              ................................... 
                        (นางสาวเบ็ญจมาศ  ดวงลูกแก้ว) 
                  เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 

             ..................................... 
                           (อาจารย์ปริวัฒน์  สีลาเสร็จ) 
                          ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 


